

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2549

ข่าวที่ 04/05-01

วันที่ 5 เมษายน 2549

การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ

วันนี้เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ

ภายหลังการประชุม นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลง คำปรารภของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ณ ศูนย์แถลงข่าว รัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะเป็นการประชุม คณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายของนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร) แต่ไม่ใช่ ครั้งสุดท้ายของคณะรัฐมนตรีรักษาการ เนื่องจากว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีได้ขอลา พักจากการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ในระหว่างที่มีการลาพักจากการปฏิบัติหน้าที่ของ รักษาการนายกรัฐมนตรี ก็ขอให้รักษาการรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 (พลตำรวจเอก ชิตชัย วรรณสถิตย์) ปฏิบัติราชการแทนจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ในระหว่างนี้ ถ้าหากมีขอกฎหมายที่ระบุไว้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องให้ รักษาการนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติ หรือต้องลงนาม รักษาการนายกรัฐมนตรีก็จะเข้า มาปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีขอกฎหมาย ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดนั้น แต่ถ้าไม่มีความ จำเป็นอย่างยิ่งยวดดังกล่าว รักษาการนายกรัฐมนตรีก็จะไม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน ขณะนี้อีก

ในบ่ายวันนี้ รักษาการนายกรัฐมนตรีจะได้เก็บของออกจากตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบ รัฐบาล เหตุผล ที่รักษาการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีว่าขอลาพักจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรกคือ ขอดูแลตนเองในด้านสุขภาพ เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านได้ทุ่มเทและเหนื่อยสะสม มาโดยตลอด ไม่ได้มี โอกาสที่จะได้พักผ่อนร่างกาย อย่างเมื่อตอนเข้านี้ยังมีอาการไม่สบายอยู่บ้าง ต้องมี

แพทย์ มาตรวจสุขภาพ ประการที่สองคือ เพื่อที่จะให้คนอื่นและทุกๆ ฝ่ายได้เกิดความสบายใจ

รักษาการนายกรัฐมนตรี้ได้ขอบคุณคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มาตลอดในช่วงที่ผ่านมา และขอภัยที่ทำให้ทุกคนต้องทำงานหนักและต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่ง แต่รักษาการนายกรัฐมนตรี้ได้บอกว่าทุกอย่างที่เราได้ช่วยกันทุ่มเทนั้น ก็ทุ่มเทให้บ้านเมืองด้วยเต็มหัวใจตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้ง 5 ปี และขอบคุณคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทุกๆ ท่านที่ได้ช่วยกันทำให้เราสามารถมีการเลือกตั้ง ให้เกิดขึ้นได้ และขอให้ทุกคนช่วยกันฝ่าฟันเพื่อที่จะให้สามารถที่จะได้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่การปฏิรูปการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป เพราะว่าทั้งนี้การพัฒนาประชาธิปไตย ของประเทศไทยเป็นที่สนใจจากชนชาวโลกทั้งมวล ขณะนี้ทั้งโลกได้มองเห็นแล้วว่าประเทศไทยของไทยนั้น ได้ก้าวมาถึงจุดที่มีวิวัฒนาการ มีความอดทนสูง และทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะเสียสละเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม เราคงจะต้องพยายามที่จะให้กระบวนการต่างๆ ที่เป็นอยู่นี้อย่าเกินเลยไปกว่านี้ เพื่อมิให้ประชาธิปไตยเสียหาย เพราะฉะนั้นความปรองดอง ความสมานฉันท์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในสภาวะปัจจุบัน

ต่อจากนั้น รักษาการนายกรัฐมนตรี้ได้กล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานในช่วงที่ผ่านมาให้กับ คณะรัฐมนตรีที่ได้ร่วมกันทำงานว่า ท่านดีใจที่เมื่อเกิดมาได้ทำหน้าที่ให้กับบ้านเมือง ในช่วงที่ผ่านมา เราอาจจะ เดินเร็วไป เราจะมีโครงการใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าเกินไป เพราะว่าได้มีโอกาสไปเห็นประเทศที่พัฒนาแล้ว แล้วมีความประสงค์ที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีการพัฒนาเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนที่คงจะได้มีการสรุปไว้ร่วมกัน

รักษาการนายกรัฐมนตรี้ได้กล่าวว่า ท่านไม่เคยมีความสุขกับการที่มีสถานภาพของการเป็น นายกรัฐมนตรี ท่านไม่เคยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในฐานะ นายกรัฐมนตรีอย่างมีความสุข ตรงกันข้าม ในสถานภาพนายกรัฐมนตรี้ก็ได้ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้น แต่สิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขในช่วงที่ผ่านมาคือการได้ ทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี้ที่สามารถจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านและประเทศชาติ ท่านมีความสุขที่ได้ พบกับชาวบ้านที่เขามีความหวัง ที่เขาได้รับประโยชน์จากนโยบายต่างๆ ที่ได้ทำมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เรื่องงบประมาณหมู่บ้าน SML อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องพัฒนาอีกมาก และ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เป็นสิ่งที่ยากมาก ฉะนั้น ท่านให้กำลังใจกับทุกคนที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการผลักดัน ขับเคลื่อนต่อไป บ้านเมืองของเรา เราต้องรัก และเราก็ต้องได้พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ้านเมือง

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาการรักษาการนายกรัฐมนตรีนั้น รักษาการ นายกรัฐมนตรี ได้เสนอว่าขอให้คณะรัฐมนตรีได้เรียนรู้ทั้งส่วนที่เป็นทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว ไม่มีอะไรที่ถูกไปทั้งหมดหรือผิดไปทั้งหมด ไม่มีใครที่ดีไปเสียทั้งหมดหรือเลวไปเสียทั้งหมด จึงอยากให้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งความสำเร็จและความ

ล้มเหลว ความสำเร็จก็ขึ้นขมยินดี ความล้มเหลวทำให้เราเข้มแข็ง และยิ่งถ้าหากเราสามารถที่จะ สรุปบทเรียน เรียนรู้ความล้มเหลวของบุคคลอื่น ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะไม่ต้องเจ็บปวด และสามารถที่จะนำ บทเรียนนั้นมาเป็นกำไรของชีวิต

สุดท้ายรักษาการนายกรัฐมนตรียกบอกทุกคนว่า อยากบอกคณะรัฐมนตรีทุกคนด้วยความจริงใจว่า ขอให้ยึดหลักการที่ดีงาม ยึดกติกาประชาธิปไตย และยึดเจตนารมณ์ว่าเราจะต้องช่วยกันทำความดีให้กับบ้านเมือง

ในตอนท้าย นายบรรศักดิ์ อุวรรณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้กล่าวเป็นตัวแทนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้ร่วมประชุมในวันนี้ว่า เท่าที่ได้ทำงานร่วมกับรักษาการนายกรัฐมนตรียก ได้เห็นความทุ่มเทของ รักษาการนายกรัฐมนตรียกอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนกับเทียนที่ต้องเผาตัวเองแล้วทำให้เกิดความสว่างในสังคม สุดท้าย เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ยกย่องรองขึ้นมาก่อนปิดการประชุมว่า

"พฤษก พกาสร อิกกฤษรอันปลดปลง
โททนต์เส่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา"

หลังจากนั้น รักษาการนายกรัฐมนตรียกได้ปิดการประชุม และบายนี้ รักษาการนายกรัฐมนตรียกจะได้เก็บของออกจากตึกไทยคู่ฟ้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
อภิญา ดันตริงสี /ถอดเทป/พิมพ์
จินตนา จ้อยจุมพจน์ /ตรวจ

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรียก](#)